



# กองการท่องเที่ยวและกีฬา



## อบจ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ด้วยการให้บริการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด บริการฟรีให้แก่ประชาชน

ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย  
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้ มีศาสตร์การแพทย์ ที่ให้บริการประชาชน ดังนี้

- นวดประคบสมุนไพร
- ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
- หัตถการฝังเข็ม
- กายภาพบำบัด
- ยืดกล้ามเนื้อ
- กระตุ้นไฟฟ้า





# กองการท่องเที่ยงและกีฬา



## กองการท่องเที่ยงและกีฬา อบจ.เชียงราย อำนวยความสะดวกสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูก เสือ เนตรนารี ประจำปี 2566

นางอภิตตาร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เชียงราย มอบหมายกองการท่องเที่ยงและกีฬา อำนวยความสะดวก  
ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนิน  
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี  
2566 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นพลเมืองดี มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้างเสริมประสบการณ์  
ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้



ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ชันทะ หัวหน้าฝ่ายการกีฬาและบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว





อบจ.เชียงราย  
CRPAO



อภิญญาพร  
ประจำวัน

กับ  
นายก  
นก

# กองการท่องเที่ยวและกีฬา



## กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.เชียงราย อำนวยความสะดวกการดำเนินการจัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนต่างชาติ

นางอภิญญาพร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายกองการท่องเที่ยวและกีฬา อำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนต่างชาติ ณ ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬาากลาง อบจ.เชียงราย



ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกฤศ โพรสุรน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว





# กองการท้องถิ่นและกีฬา



## กองการท้องถิ่นและกีฬา อบจ.เชียงราย อำนวยความสะดวก การประชุมชี้แจง : เสริมสร้างความรู้และรับฟัง ศักยภาพ วิเคราะห์ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

นางอภิตตาร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เชียงราย มอบหมายกองการท้องถิ่นและกีฬา อำนวยความสะดวก  
ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เชียงราย ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้และ  
รับฟัง ศักยภาพ วิเคราะห์ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง  
มหาดไทย ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 180 ท่าน ณ ห้อง  
ประชุมคชสาร สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย

ในการนี้ นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก นางอภิตตาร วันไชยธน  
วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วม  
ประชุมดังกล่าว





# กองการท่องเที่ยวและกีฬา



## อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจ SAT NSDF Thailand Championship 2023

นางอติตาร วันไชยธนวงศ์ นายกองค้การบรหิหารส่วน  
จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายณรงค์ศักดิ์ ชันทะ  
ห้วหน้าฝ่ายกีฬา กองการท่องเ้ี่ยวและกีฬา ร่วมพิธีปิด  
และมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสร้าง  
เศรษฐกิจ SAT NSDF Thailand Championship 2023  
ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางภัทราวดี  
สุกธรินกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  
ในพิธีปิดมหกรรมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

